

รายละเอียดเอกสารแนบ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะงานบริการตามโครงการ
๑	หลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง (Private Class)	เป็นการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 20 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสาร , การใช้ภาษาในที่ทำงาน และ การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ผ่านการอบรมวันละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 4 แผนดังนี้ <u>แผนที่ 1</u> ภาษาอังกฤษสำหรับ TOEIC ชั่วโมงละ 800 บาท <u>แผนที่ 2</u> ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ กพ. ชั่วโมงละ 500 บาท <u>แผนที่ 3</u> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั่วโมงละ 500 บาท และ <u>แผนที่ 4</u> ภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน ชั่วโมงละ 500 บาท
๒	หลักสูตรระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง (ภาษาจีนสำหรับงานบริการ)	เป็นการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 20 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน โดยมีเนื้อหาทางด้านภาษาจีนสำหรับการบริการ ผ่านการอบรมวันละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 19,000 บาท
๓	หลักสูตรระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ (English for Communication in Daily Life)	เป็นการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 20 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสาร , การใช้ภาษาในที่ทำงาน และ การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ผ่านการอบรมวันละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 19,000 บาท
๔	หลักสูตรระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง (Indonesian Language Course for Basic Level)	เป็นการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 20 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสาร , การใช้ภาษาในที่ทำงาน และ การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ผ่านการอบรมวันละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 19,000 บาท
๕	อบรมภาษาต่างประเทศออนไลน์	เป็นการให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศออนไลน์ โดยเน้นเนื้อหาภาษาต่างประเทศทางการฟังและการอ่าน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท
๖	เรียนรู้ภาษาผ่าน English Camp	เป็นการจัดกิจกรรมด้านภาษาแบบ Edutainment เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ จากวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวน 10 ท่าน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม และแบ่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ <u>ฐานที่ 1</u> Iced Breaking Activities <u>ฐานที่ 2</u> Activity Bases1 <u>ฐานที่ 3</u> Activity Bases 2 <u>ฐานที่ 4</u> Activity Bases 3 และ <u>ฐานที่ 5</u> Activity Bases 4 ค่าใช้จ่าย 23,000 บาท

รายละเอียดเอกสารแนบ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะงานบริการตามโครงการ
๗	แปลภาษา	ให้บริการแปลภาษาแปลเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น แปลสื่อการเรียนการสอน ,งานวิจัย ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 6 แผน ดังนี้ <u>แผนที่ 1</u> ให้บริการแปลภาษาสำหรับนักศึกษา บุคลากร มทร.ล้านนาและประชาชนทั่วไป รายละเอียดการแปลไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 ราคา 300 บาท , <u>แผนที่ 2</u> ให้บริการแปลภาษาสำหรับนักศึกษา บุคลากร มทร.ล้านนาและประชาชนทั่วไป รายละเอียดการแปล 1 หน้ากระดาษ A4 ราคา ราคา 500 บาท, <u>แผนที่ 3</u> ให้บริการแปลภาษาสำหรับบุคลากร มทร.ล้านนาและประชาชนทั่วไป รายละเอียดการแปล 10 หน้ากระดาษ A4 ลด 10% จากราคาแผน 1 และ 2, <u>แผนที่ 4</u> ให้บริการตรวจสอบบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลมาเบื้องต้นแล้ว คิดค่าบริการ 60% ของราคาแผนที่ 1 – 3
๘	บริการล่ามแปลภาษา	เป็นการให้บริการล่ามแปลภาษา เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการสื่อสารที่เข้าใจกัน แก้ไขการปัญหาการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน และให้บริการเลขานุการล่ามแปลภาษา เพื่อช่วยในการประสานงานการสื่อสารระหว่างทีมงานและสรุปงานแปลภาษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล กลุ่มคน และชุมชนที่หลากหลาย โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายวัน ดังนี้ 1. ล่ามแปลภาษา อัตราค่าบริการวันละ 3,000 บาท 2. เลขานุการล่ามแปลภาษา อัตราค่าบริการวันละ 1,000 บาท
๙	เตรียมความพร้อมสำหรับการวัดระดับภาษาอังกฤษ และจัดสอบ CEFR	เป็นการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวัดระดับภาษาอังกฤษและจัดสอบ CEFR ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงลักษณะการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล แบบ CEFR โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวน ๒ ท่าน และจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล CEFR ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบระดับคะแนนทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ซึ่งจะเก็บค่าลงทะเบียนอบรม ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท รวม ๖๐ ชั่วโมง ๑๘,๐๐๐ บาท และลงทะเบียนสอบคนละ ๒๕๐ บาท